

KHẢO SÁT PHỤC VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 22/2, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 5 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn về khảo sát tại Thái Bình để xây dựng đề án trình hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đạt được những kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng được xây dựng, kiện toàn, sắp xếp từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, đồng thời gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên có chuyển biến tích cực; việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được kết quả bước đầu. Công tác tiếp nạp đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở có nhiều

đổi mới; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng từng bước đổi mới theo hướng gắn dân, sát dân, luôn chăm lo lợi ích thiết thực cả đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ năm 2022 Thái Bình chính thức triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh. Phần mềm được cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đón nhận với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực sử dụng. Đến nay có 95% chi bộ trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan, khối doanh nghiệp và 90% chi bộ khối nông thôn, tổ dân phố áp dụng phần mềm vào sinh hoạt chi bộ.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, những khó khăn, vướng mắc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình kiến nghị Trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng để phù hợp với tình hình hiện nay. Xây dựng thể chế tạo điều kiện thuận lợi để thành lập và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, công đoàn, các đoàn thể khác trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể mới thành lập ở cơ sở, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hướng dẫn

hình thức sinh hoạt đối với chi bộ tổ dân phố, doanh nghiệp có đặc thù đảng viên đông, phân tán... Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chủ trương, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, báo cáo viên, cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ, chi ủy viên phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo bố trí ổn định công chức văn phòng đảng ủy xã, phường, thị trấn. Quan tâm hướng dẫn Thái Bình triển khai các đề án: triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn những kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tập trung làm rõ một số vấn đề như: Thực tế việc kiện toàn Đảng bộ tỉnh đón nhận với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực các mô hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp. Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại những nơi có đông đảng viên. Việc tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là giải pháp đào tạo gỡ khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố. Việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, mô hình hoạt động của đảng bộ đảng phân, bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố; vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng để phù hợp với tình hình hiện nay. Xây dựng thể chế tạo điều kiện thuận lợi để thành lập và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, công đoàn, các đoàn thể khác trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể mới thành lập ở cơ sở, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hướng dẫn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Đoàn khảo sát của Trung ương đã chọn Thái Bình là địa điểm khảo sát để xây dựng Đề án Trung ương 5. Đây là đề án hết sức quan trọng, Bộ Chính trị có yêu cầu rất cao và kỳ vọng rất lớn sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, nhiều năm qua Thái Bình tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên nói riêng. Vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp không ngừng được củng cố và nâng lên. Cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và khi vai trò của tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ, đảng viên được nâng lên đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, tạo ra sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ lớn của địa phương như: xây dựng nông thôn mới, cung cấp nước sạch cho 100% người dân... Đặc biệt, từ sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, cấp ủy tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết bằng các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác, quy hoạch... thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tỉnh cũng đã nghiên cứu, đánh giá, tổng kết kỹ lưỡng, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để tìm các giải pháp khắc phục, đồng thời có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các đề án về: triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn qua những việc mà Thái Bình đang làm sẽ có đóng góp tích cực để Trung ương nghiên cứu, xem xét, vận dụng đưa vào các nội dung của Đề án Trung ương 5. Thời gian tới, Thái Bình sẽ phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục triển khai các giải pháp, định hướng, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng đang thực hiện; đồng thời, tiếp thu, lĩnh hội những nhiệm vụ mà hội nghị Trung ương 5 tới đây sẽ triển khai để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng nói chung, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ để Thái Bình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó có 2 đề án: triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu”. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao những thành tựu mà Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những cách làm hay, mô hình mới, thực hiện bài bản trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng chí ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của tỉnh Thái Bình, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, nghiên cứu bổ sung vào Đề án, từ đó đề ra các biện pháp giải quyết.

NGUYỄN MINH

HỖ TRỢ 3 HTX THAM GIA THÍ ĐIỂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

công nghiệp gắn với phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống; HTX đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản.

Nhằm xây dựng, hoàn thiện 3 mô hình HTX trên từ đó phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh trong 5 năm tiếp theo (2026 - 2030), nâng cao nhận thức, tạo sự hức

để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết với HTX, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai hoàn thiện và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, 3 HTX trên được hỗ trợ các nội dung: Hình thành vùng sản xuất tích tụ, tập trung do HTX quản lý có

áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu sản xuất, phần mềm quản lý đồng ruộng, ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, cấp mã số vùng trồng; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; mở rộng, nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ phục vụ hộ thành viên... Trong thời gian hỗ trợ từ năm 2022 đến năm 2025, các HTX sẽ được đánh giá các chỉ tiêu đạt được ở 2 giai đoạn: Giai đoạn đến tháng 9/2023 và giai đoạn đến tháng 6/2025. Dự kiến tổng ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 32,7 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận cuộc

hợp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục ý kiến đồng ý của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của dự thảo, chậm nhất đến ngày 20/3/2022 hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng hai huyện Kiến Xương và Hưng Hà hỗ trợ 3 HTX được lựa chọn làm điểm tạo sự thay đổi căn bản về hiệu quả hoạt động, mở rộng và nâng cao chất lượng

các khâu dịch vụ, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động, phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu cho các HTX khác tham quan, học hỏi và để xuất phương án nhân rộng mô hình hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho kế hoạch. Hai huyện Kiến Xương, Hưng Hà phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ các HTX trên địa bàn huyện hoàn thiện mô hình thí điểm.

BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

mọi mặt. Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, nhiều trang thiết bị hiện đại được đầu tư nâng cấp; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được nâng cao, vững vàng, tâm huyết với công việc, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Trung bình mỗi năm Bệnh viện khám cho hơn 35.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 6.500 bệnh nhân. Bệnh viện đã tiếp nhận khám, điều trị cho hầu hết các bệnh thuộc chuyên ngành tâm thần như: tâm thần trẻ em, tâm thần người cao tuổi, trầm cảm, lo âu, nghiện chất... Cùng với việc khám chữa bệnh nội trú, Bệnh viện còn thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều trị cho người tâm thần tái cộng đồng. Tổng số bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh được quản lý, điều trị là 7.000 bệnh nhân... Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng hiện đại là nguồn động lực lớn để mỗi cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, cùng các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Tâm thần Thái Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tâm thần cho nhân dân.

Nhân dịp này, 2 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh.

HỢP HỘI ĐỒNG XÉT CHUYỂN NGẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

do chưa bảo đảm yêu cầu ngoại ngữ, thâm niên công tác đối với ngạch thanh tra viên theo quy định.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với 7 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trong đó có 2 trường hợp xét chuyển ngạch thanh tra viên chính, 5 trường hợp xét chuyển ngạch thanh tra viên. Đối với 2 trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đồng chí đề nghị Thanh tra tỉnh rà soát, làm rõ các nội dung mà các thành viên Hội đồng đã có ý kiến; khi các trường hợp này đủ điều kiện sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Hội đồng để xét chuyển ngạch theo đúng quy định.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH Phát động tết trồng cây năm 2022

Hưởng ứng phong trào trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, sáng ngày 22/2, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức phát động tết trồng cây năm 2022.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hàng năm, vào dịp đầu xuân, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đều tổ chức phát động tết trồng cây. Sau 4 năm nhà máy đi vào hoạt động, đến nay Công ty đã trồng được 5.740 cây xanh các loại, 2.260m² cây chuối ngọt, 148.326m² thảm cỏ và thường xuyên trồng bổ sung cây mới. Tại lễ phát động tết trồng cây năm nay, Công ty tổ chức trồng thêm 18 cây muồng Hoàng Yến, 40 loại cây lưu niên, 100 cây hoa giấy, 10 cây tùng kim tại khuôn viên nhà máy và cư xá của Công ty. Không chỉ tích cực trồng, chăm bõ, công nhân Công ty Nhiệt điện Thái Bình còn duy trì việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo đảm tỷ lệ sống cao, phát triển tốt. Ngoài mang lại nguồn hoa trái bổ sung cho thực đơn mỗi bữa ăn của công nhân, việc trồng cây còn cho bóng mát, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường, an toàn cho người lao động làm việc. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn quán triệt, tổ chức thực hiện song song với công tác phát triển sản xuất, kinh doanh từ khi Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 đi vào hoạt động đến nay.

KHÁC ĐUẬN

Thăm, động viên tân binh tại một số đơn vị

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh vừa đến kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng các tân binh quê hương Thái Bình nhập ngũ năm 2022 tại một số đơn vị trong toàn quân.

Qua hơn 1 tuần học tập, công tác tại các đơn vị, hầu hết tân binh đã dần quen với nền nếp, giờ giấc, tác phong và kỷ luật quân đội. Cán bộ nơi các tân binh huấn luyện luôn gần gũi, giúp đỡ để tân binh an tâm tu dưỡng, vui bất nỗi nhớ nhà và bắt đầu cảm nhận niềm vui, những điều mới mẻ của quân ngũ. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ với môi trường mới song các tân binh Thái Bình đã thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ của người chiến sĩ.

THÀNH ĐÔ
(*Bộ CHQS tỉnh*)

THÔNG BÁO

Doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức đã hoàn thành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định của Điều 26 Luật Đầu giá tài sản.

- Tên doanh nghiệp đầu giá tài sản: Doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức.
- Địa chỉ trụ sở: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- + Chi nhánh: Không
- + Văn phòng đại diện: Không
- + Giấy đăng ký hoạt động số: 02/TP-ĐKHĐ
- + Ngày cấp: 14/11/2018 (cấp lần đầu); 18/02/2022 (đăng ký thay đổi lần thứ nhất).
- + Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.
- Họ và tên chủ doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức: Phạm Văn Hoàng.
- + Số chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp đầu giá tư nhân Minh Đức: 141/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 9/4/2011.
- + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- + Chỗ ở hiện nay: Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- + Số điện thoại: 0789220277.

DOANH NGHIỆP ĐẦU GIÁ TƯ NHÂN MINH ĐỨC

Những đối tượng nào không được dùng Molnupiravir trong chữa trị Covid-19?

(**suckhoedoisong.vn**) **Thuốc Molnupiravir là một trong những loại thuốc kháng virus được Bộ Y tế đưa vào phác đồ điều trị Covid-19 ở Việt Nam. Thuốc giúp người mắc Covid-19 mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị. Tuy nhiên, những đối tượng nào không được dùng Molnupiravir trong chữa trị Covid-19?**

Mới đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có quyết định cấp số đăng ký lưu hành cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước là: Molravir 400 của Công ty CP Dược phẩm Boston Việt Nam, Movinavir của Công ty CP hóa - dược phẩm Mekorpha và Molnupiravir Stella 400mg của Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm. Thuốc Molnupiravir giúp người mắc Covid-19 mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị.



Theo Ths. Nguyễn Quốc Thái, chuyên gia bệnh truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), Molnupiravir được sử dụng để điều trị Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành đang tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Molnupiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày; không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp và không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng Covid-19. Thuốc Molnupiravir có cơ chế gây đột biến, làm gián đoạn sao chép RNA dẫn đến ức chế sự nhân lên của virus. Việc

sử dụng Monulpiravia được quy định rất chặt chẽ, có nhiều đối tượng không được sử dụng hoặc sử dụng theo đúng liệu pháp này trong điều trị Covid-19.

Thuốc Molnupiravir là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 do Hãng dược Merck & Co. (Mỹ) nghiên cứu và phát triển. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy, thuốc kháng virus Molnupiravir cho kết quả khả quan về tính an toàn, làm sạch virus SARS-CoV-2 ở bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều

trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Thuốc Molnupiravir thuộc nhóm thuốc kháng virus mang tên “chất ức chế polymerase”, hoạt động bằng cách tấn công vào một loại enzym mà virus dùng để sao chép vật liệu di truyền khi đưa vào đó các đột biến khiến virus không thể tái tạo. Vì kháng thể tấn công protein bề mặt của virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, nên thuốc kháng virus được trồng đợi sẽ chống lại được nhiều biến thể hơn. Theo kết quả quá

trình nghiên cứu, khi virus xâm nhập tế bào, nó giải phóng ARN nhằm nhân bản chính nó rồi tiếp tục lây nhiễm các tế bào khác. Thuốc kháng virus Molnupiravir sao chép của virus bằng cách chen lỏi vào ARN virus để virus không thể tạo ra các hạt virus lây nhiễm. Việc Bộ Y tế cấp phép 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước được cấp giấy phép lưu hành trong thời hạn 3 năm đã giúp người mắc Covid-19 mức độ nhẹ và vừa có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị. Tuy nhiên, những đối tượng nào khuyến cáo không được dùng Molnupiravir trong chữa trị Covid-19?

Trước khi cấp phép cho Molnupiravir tại Việt Nam, các thành viên Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc (Bộ Y tế) đã thống nhất về cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc.

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú:

Molnupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4

ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng;

Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Molnupiravir, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên:

Molnupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.

Đối với nam giới:

Molnupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng. Ngoài ra, người bị suy gan, suy thận có thể uống Monulpiravir, nhưng cần dùng một cách thận trọng. Bên cạnh đó, các tác dụng phụ thường gặp của Molnupiravir là tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt, tăng men gan...

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Molnupiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời.